

Số: /BC-SKHCHN

Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý III và 9 tháng năm 2021**

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 897/TTr-P1 ngày 07/9/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác thanh tra hành chính**

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ không tiến hành thanh tra hành chính.

##### **2. Công tác thanh tra chuyên ngành**

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15/11/2010 và hướng dẫn công tác thanh tra của Thanh tra Bộ KH&CN, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 183/QĐ-SKHCHN ngày 18/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, trong Quý III và 9 tháng năm 2021 Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-SKHCHN ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, quyết định thanh tra về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh (đang triển khai), Kết quả:

+ Số cơ sở thanh tra được phê duyệt theo kế hoạch: 35 cơ sở.

+ Số cơ sở đã tiến hành thanh tra: 30 cơ sở (05 cơ sở không tiến hành thanh tra do tại thời điểm thanh tra có 03 cơ sở tạm dừng kinh doanh, 01 cơ sở trùng lặp về đối tượng thanh tra, 01 cơ sở đóng cửa không hoạt động).

+ Số cơ sở vi phạm: phát hiện 01 cơ sở vi phạm (Sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, giá trị phương tiện đo là 23.000.000đ).

+ Biện pháp xử lý: Đoàn thanh tra đã tiến hành lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2021 của Chánh

thanh tra Sở) theo quy định của pháp luật; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3.500.000đ (*Ba triệu năm trăm nghìn đồng*); Cơ sở vi phạm nêu trên đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đã tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận số 624/KL-SKHCCN ngày 30/7/2021 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

### **3. Công tác kiểm tra chuyên ngành**

Theo Kế hoạch kiểm năm 2021, trong Quý III và 9 tháng năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 36/QĐ-SKHCCN ngày 29/4/2021 của Giám đốc Sở về việc kiểm tra nhà nước về Đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh, mua bán và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả:

- + Số cơ sở được kiểm tra: 30 Cơ sở
- + Số cơ sở vi phạm: không
- + Kiến nghị xử lý: không

Giám đốc Sở đã ban hành Báo cáo số 137/BC-SKHCCN ngày 21/6/2021 về kết quả kiểm tra nhà nước về Đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh, mua bán và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện tốt công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Đã cử 04 lượt cán bộ, công chức tham gia 04 đoàn thanh tra, kiểm tra (Phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh tham gia lấy mẫu xăng dầu phục vụ công tác giám định; Tham gia Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh; đoàn Kiểm tra diện tích rừng trồng bán ngập tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đắk R'Tính do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

(*Có biểu số 06/TTr; biểu số 07/TTr kèm theo*).

### **4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.**

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ:

Thanh Sở chủ trì xây dựng, tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 183/QĐ-SKHHCN ngày 18/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Kế hoạch số 74/KH-SKHHCN ngày 29/01/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 179/KH-SKHHCN ngày 15/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 939/KH-SKHHCN ngày 03/12/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021.

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được tổ chức:

Trong thời gian qua Lãnh đạo Sở đã quán triệt đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động nghiên cứu, thực hiện theo nội dung của Kế hoạch đề ra.

Hình thức tuyên truyền: lồng ghép trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến của Đảng bộ Sở và các Chi bộ trực thuộc, đồng thời bằng hình thức gửi văn bản qua Hệ thống văn bản điện tử iOffice, giao ban định kỳ, sao gửi tài liệu thông báo trên mạng nội bộ, đăng tải website của Sở.

### **5. Xây dựng lực lượng**

- Tổng số công chức trong kỳ báo cáo:

Hiện nay lực lượng công chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Sở gồm 05 người.

Trong đó: + Thanh tra viên: 04 người

+ Cán bộ thanh tra: 01 người

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức trong kỳ báo cáo: không thay đổi.

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác trong kỳ báo cáo: không có.

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện (Thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nghiệp vụ liên quan khác):

Thực hiện Công văn số 663/TTr-VP, ngày 31/8/2020 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, bao gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên 01 người; Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở 02 người; Kỹ năng, phương pháp thực hiện các

biện pháp phát hiện, phòng ngừa các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 02 người; Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra 02 người; Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra 01 người; Số đã thực hiện: 01 công chức đang tham gia Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2021.

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: không có.

*(Có Biểu số 01/QLNN kèm theo)*

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác để đạt được yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra về khoa học và công nghệ. Căn cứ chỉ đạo của Thanh tra Bộ, UBND tỉnh về định hướng chương trình thanh tra; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, theo kế hoạch mục tiêu đề ra; nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực được dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các cơ sở nắm bắt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp.

### **2. Thuận lợi**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở ban ngành và sự nỗ lực của cán bộ Thanh tra Sở. Thanh tra Sở đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các hoạt động chuyên môn khác.

### **3. Khó khăn, vướng mắc:**

- Hoạt động thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ mang tính chất đặc thù, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hành vi vi phạm rất tinh vi, khó phát hiện, đối tượng thanh tra có thể đối phó (cất, dấu hoặc xóa bỏ hành vi vi phạm) trong thời gian ngắn. Trong khi đó kế hoạch thanh tra hàng năm phải tiến hành xử lý chồng chéo, công khai kế hoạch thanh tra, đối tượng thanh tra, thời điểm thanh tra, tổ chức công bố quyết định thanh tra trước khi tiến hành thanh tra dẫn đến các đối tượng thanh tra đã biết trước nên có sự chuẩn bị để né tránh, đối phó (tâu tán hàng hóa không đảm bảo chất lượng, tác động, xóa dấu vết vi phạm về đo lường, đóng cửa tạm dừng kinh doanh....)... gây nhiều khó khăn cho hoạt động thanh tra.

- Việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN còn thiếu sự thống nhất giữa Bộ KH&CN và các Sở KH&CN tại địa phương, cụ thể: Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được Sở KH&CN xây dựng từ cuối năm trước, gửi Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo theo qui định và tiến hành phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trong khi đó, đến quý 3 hàng năm (khoảng tháng 9 hằng năm) Bộ KH&CN mới ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng hằng năm (có lĩnh vực thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thanh tra...), giao cho các Sở KH&CN tại địa phương chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, dẫn đến có sự trùng lặp về lĩnh vực thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thanh tra giữa kế hoạch thanh tra chuyên đề của Bộ KH&CN, kế hoạch thanh tra của các Sở, ngành tại địa phương và kế hoạch thanh tra của Sở KH&CN đã được ban hành trước đó. Sở KH&CN phải tiến việc xử lý chồng chéo, báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến việc triển khai công tác chuyên môn khác. Mặt khác, đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các hành vi vi phạm là rất tinh vi và phức tạp, dễ dàng xóa dấu vết vi phạm, khi tiến hành xử lý chồng chéo có thể các đối tượng thanh tra đã biết trước nên có sự chuẩn bị để né tránh, đối phó. Do đó việc tiến hành các đợt thanh tra theo kế hoạch/ thanh tra chuyên đề là rất khó để phát hiện ra những vi phạm.

- Việc ban hành các Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành còn chậm: Tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 (Bổ sung Điều 13b của Nghị định 132/2008/NĐ-CP) có quy định “Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này”, tuy nhiên đến nay (đã hơn 3 năm triển khai thực hiện) Bộ KH&CN chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, gây nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Do tình hình dịch Covid 19 đã bùng phát trở lại và có những diễn biến phức tạp, nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch... ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM**

#### **1. Công thanh tra chuyên ngành**

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt theo Quyết định số 183/QĐ-SKH&CN ngày 18/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ đối với Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường Nông nghiệp Miền trung và Tây Nguyên tại đề tài "Nghiên cứu một số loại cây trồng và biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp trên đất sau khai thác Bauxite tỉnh Đắk Nông".

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra chuyên đề diện rộng (thường niên) theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).
- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; theo đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao.
- Xây dựng Kế hoạch thanh tra Khoa học và Công nghệ năm 2022.

## **2. Công tác kiểm tra chuyên ngành**

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra đã được phê duyệt theo Quyết định số 183/QĐ-SKH-CN ngày 18/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

- Thực hiện 01 cuộc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện 01 đợt khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
  - Kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
  - Phối hợp với các Sở, ban, ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.
  - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2022.

## **3. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng**

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

## **4. Công tác xây dựng lực lượng**

Tiếp tục cử cán bộ công chức tham gia các Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành thanh tra theo nhu cầu đã đăng ký tại Công văn 679/SKH-CN-TTra ngày 07/9/2020 về việc đăng ký nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

## **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH-CN mang tính chất thường xuyên, kịp thời phát hiện (bắt quả tang) đối với các cơ sở vi phạm, do đó cần có những quy định riêng, đặc thù (về xử lý chồng chéo, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành...) đảm bảo phù hợp đối với công tác thanh tra chuyên ngành KH-CN, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Bộ KHHCN kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn về việc xác định giá trị hàng hóa vi phạm, giá trị hàng hóa đã tiêu thụ theo Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy định cụ thể Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 theo Điều 6 Thông tư 21/2014/TT-BKHHCN ngày 15/7/2014 của Bộ KHHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

- Đối với các cuộc thanh tra chuyên đề về KHHCN hàng năm đã được Bộ KHHCN lấy ý kiến, thì cần có Kế hoạch ngay từ cuối năm trước để đưa các đối tượng được thanh tra vào Kế hoạch thanh tra trình phê duyệt sau khi đã xử lý chồng chéo.

Thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành thanh tra.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thanh Tra tỉnh;
- GD, các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lưu Văn Đăng**